

หุดย่าวเคลียร์ถนนให้พร้อม

● เช็กอินเดินทาง 'โค้งปังงู'



นายประสิทธิ์ สาขา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทที่ 1 กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ได้เตรียมความพร้อมจุดเช็กอินโค้งปังงู บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอนสร้างค้อ-สกลนคร ช่วง กม.ที่ 155+550-157+275 ระยะทาง 1.725 กิโลเมตร (กม.) พื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเดือน ต.ค. ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงวันที่ 13-16 ต.ค. 65 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ช่วงวันที่ 22-24 ต.ค. 65 เป็นวันปิยมหาราช คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก

โดยสั่งการให้หมวดทางหลวงทั้ง 6 แห่งในสังกัดปรับปรุงโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบระยะทางกว่า 500 กม. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมจุดชำรุด ดัดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่าง ๆ ดีเส้นจราจรให้มีความเด่นชัด ทาสีเสาหลักนำทาง และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางหรือเกาะกลางถนน ตรวจสอบไฟส่องสว่าง เพิ่มการมองเห็นและทัศนวิสัยในการขับขี่ให้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 17-26 ก.ย.65 รวมเวลา 10 วัน มีบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรรวม 55,300 คน ประชาชนเดินทางเข้าออกไม่ต่ำกว่า 300,000 คน จุดเช็กอินโค้งปังงูได้กระแสนับที่ตีจากประชาชน และได้รับความชื่นชมจากทางจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่ยุึกอย่างแพร่หลาย โดยในช่วง 10 วันนั้นมีประชาชนมาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 9,748 คน หรือเฉลี่ย 900 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 8 เท่า ถ้าเทียบกับช่วงที่ไม่มีการรับปริญญาเฉลี่ยอยู่ที่ 130 กว่าคนต่อวัน ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาถึงจุดเช็กอินตั้งแต่ช่วงเช้ามืด เวลา

05.00-06.00 น. และเสร็จงานช่วงเย็นแะจุดเช็กอิน ซึ่งเป็นช่วงอากาศกำลังดี เหมาะแก่การถ่ายภาพมาก ๆ

นายประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผู้มาใช้บริการต่างให้ความสำคัญชื่นชมที่จัดตั้งจุดเช็กอินให้เข้ากับบรรยากาศงานรับปริญญา รวมทั้งมีจุดเช็กอินที่หลากหลายจุดในการถ่ายรูป เพื่อเป็นที่ระลึก ไม่ว่าจะ เป็นจุดบริเวณหมวดทางหลวงคำหอม ที่มีการประดับรั้วรูปหัวใจขนาดใหญ่ ตกแต่งโดยรอบด้วยหญ้าหลากสี รวมทั้งโซนโค้งเลขเก้าไทยสี่ชมพู โซนป้ายอะเมซิ่งโค้งปังงู และเสาหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่ และโซนประติมากรรมช้างไทย จึงขอเชิญชวนมาเช็กอินกัน ได้รวมทั้งช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้แขวงฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ทั้งห้องน้ำบริการ จุดจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบไม่กีดขวางจราจรบนไหล่ทาง และเกิดความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว.